

ย้อนอดีตอาศรม

Soc-Ant สหัส 208031

เมื่อครั้งอยู่นครพนม ได้บังเอิญไปพบห้องเอ็กซ์ รุ่ห้อง Soc-Ant หรือหลัง ๆ คำเรียกพวกสัง-วิทย์ ก็เลยต้อนรับน้องตามประเพณี นั่งคุยกันเริ่มได้ที่ ตามน้องไปว่า อาศรมฯ เป็นอย่างไรบ้าง น้องตอบให้เป็นที่ชื่นใจว่า

“ยอดเยี่ยมพี่ ไม่เคยเห็นห้องกิจกรรมนักศึกษาที่ไหนเหมือนอาศรมฯ ของเราเลย”

“ที่จริงแล้ว มันมีตำนานเกี่ยวกับอาศรมฯ นะ อยากฟังไหมล่ะ ?” หยอดความหลังเพื่อให้น้องอยากรู้และจะได้ทำความหลังอันแสน...ให้น้องฟัง

“ดี พี่...ผมจะเล่าให้พรรคพวกฟังมั่ง”

ปี 2520 ก้าวเท้าเข้าไปในรั้วธรรมศาสตร์ ช่วงโดดเดี่ยว เนื่องจากไม่มีกลุ่มโรงเรียนเก่าเหมือนคนอื่น ได้พบกับเพื่อนใหม่ในช่วงแรกๆ ไม่กี่คน มีนายแป๊ะ นายตู่ นายโย่ง นายวัตร และอีกสองสามคน จากนั้นไม่นานก็มีรุ่นพี่ (มาจากไหนก็ไม่รู้ ไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอน) มาให้ความอบอุ่นบ้าง ได้แก่พี่หิง (รุ่นเดอะ) พี่เทพ เขียวใช้ พี่ปอนด์ (สวยกว่าเพื่อน) ฯลฯ จนกระทั่งพี่ๆ ทั้งหลายพาไปเลี้ยงรับน้องที่ตลาดฟ้า บ้านใครก็ไม่รู้แถวราชเทวี ก็ารู้สึกว่ามันยังงัยชอบกล ไม่มีห้องพักหรือสถานที่พบปะกันเลยระหว่างเพื่อนและพี่ๆ จนอดทนไม่ไหว รวบรวมความกล้าเข้าไปหาอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์บุญญา นครินทร์) ของที่พักนักศึกษาของสังคมวิทยาอย่างหน้าด้านๆ อาจารย์แสนจะใจดี รับปากว่าจะจัดการให้

อาณาจักรต้องยอมวิหยา

“...รู้สึกว่ามันยังใจชอบกล ไม่มีห้องพักหรือสถานที่พบบะ
กันเลยระหว่างเพื่อนและพี่ๆ จนอดทนไม่ไหว รวบรวม
ความกล้าเข้าไปหาอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์บุญมา นคร
อินทร์) ขอที่พักนักศึกษาของสังคมวิทยาอย่างหน้าด้านๆ
อาจารย์แสนจะใจดี รับปากว่าจะจัดการให้

อยู่มานานแค่วันไหน จำไม่ได้ รู้แต่ว่ามันเป็นช่วงฤดู
ฝน อาจารย์บุญมาบอกว่า จัดที่พักนักศึกษาให้ได้แล้วนะ
อยู่ชั้น 5 หน้าห้องประชุมและหน้าลิฟท์...ความรู้สึกตอนนั้น
ดีใจจนบอกไม่ถูก...เลยเอื้อมมือเอาชอล์คเขียนที่ด้านหลัง
ตู้ที่กั้นอาณาเขต “อาศรมสังคมวิทยา” เขียนอย่างนี้เลย
แหละ นายตุ้มซึ่งมีฝีมือทางศิลป์ ช่วยตกแต่งจนดูดี...”

อยู่มานานแค่วันไหน จำไม่ได้ รู้แต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูฝน อาจารย์บุญมาบอกว่า
จัดที่พักนักศึกษาให้ได้แล้วนะ อยู่ชั้น 5 หน้าห้องประชุมและหน้าลิฟท์ เลยชวนนายตุ้มขึ้น
ไปดูและช่วยกันจัดสถานที่ ขอเก้าอี้ โต๊ะเรียนเก่าๆ มาจัดกัน ความรู้สึกตอนนั้นดีใจจน
บอกไม่ถูก นึกไปถึงงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ (เพื่อนใหม่) ของพวกพี่ๆ ที่มาจากไหนก็
ไม่รู้ ยังกะพวกญาติเนาะ เลยเอื้อมมือเอาชอล์คเขียนที่ด้านหลังตู้ที่กั้นอาณาเขต “อาศรม
สังคมวิทยา” เขียนอย่างนี้เลยแหละ นายตุ้มซึ่งมีฝีมือทางศิลป์ ช่วยตกแต่งจนดูดี พวก
เราหลายๆ คน ช่วยกันป่าวประกาศ เจอพวก Soc-Ant ที่ไหน บอกให้ไปอาศรมชั้น 5
นะ จนพวกเราได้มารวมตัวกันที่อาศรมกันเป็นประจำ

จากนั้น รู้สึกว่าเป็น 1-2 ปีต่อมา ได้ย้ายอาศรมฯ จากชั้น 5 มาอยู่ที่ห้องพัก
นักศึกษาสูง 5 ชั้น

ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกๆ ท่านและเพื่อนทุกๆ คน ที่ช่วยกันตั้งผลึกทั้งต้น
จนเกิดอาศรมสังคมวิทยาขึ้น และกลายเป็นตำนานที่กล่าวขานจนถึงปัจจุบัน ขอภัยที่
เอ่ยนามหลายๆ คนโดยไม่ได้ขออนุญาต

นี่แหละครับที่มาของคำว่า อาศรม หันไปดูน้องเอ็กซ์...อ้าวหลับไปแล้ว